

ด่วนที่สุด
ที่ พณ ๐๔๐๓/๕๐๙๓๖



สลค.
ส่ง : กอค.
รับที่ : ธ13904/67
17 ธ.ค. 2567 เวลา 14.34 น.



กระทรวงพาณิชย์
๕๖๓ ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

กอค. รับที่... 1025
วันที่... 17 ธ.ค. 2567
เวลา... 14.45 น.

เรื่อง คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ล) ๑๙๘๒๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจคณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
จำนวน ๔ คณะ

กระทรวงพาณิชย์ ขอเสนอเรื่อง คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี มาเพื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ (สลค.) ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ เห็นชอบให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีชุดเดิม
จำนวน ๗๘ คณะ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และหลังจากนั้นให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว
สิ้นสุดลง ในกรณีที่ส่วนราชการใดพิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการฯ คณะใด ยังคงมีภารกิจสำคัญและจำเป็นที่จะต้อง
คงอยู่ต่อไป เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้ส่วนราชการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคณะนั้น ๆ
ขึ้นใหม่ โดยให้ตรวจสอบและปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แล้วส่งไปยัง
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการโดยด่วนเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงพาณิชย์ ได้พิจารณาคณะกรรมการต่างๆ ตามที่แจ้งแล้ว มีคณะกรรมการที่มีภารกิจ
สำคัญและจำเป็นที่จะต้องคงอยู่ต่อ จำนวน ๔ คณะ ประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) (๒) คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) (๓) คณะกรรมการ
ว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนำเข้าและโควตา (Duty free Quota Free
Scheme: DFQF) และ (๔) คณะกรรมการนโยบายอาหาร โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.)

เห็นควรคงอยู่ เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นสินค้าเกษตรที่รัฐบาลให้ความสำคัญ
เป็นแหล่งอาชีพและรายได้ของเกษตรกรกว่า ๔ แสนครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกกว่า ๖ ล้านไร่ ในพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งผลผลิตออกตามฤดูกาลและกระจุกตัวในช่วง ราคาจึงมีความผันผวน

/ และเคลื่อนไหว....

และเคลื่อนไหวตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด รวมถึงเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในประเทศและการส่งออก จำเป็นต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำหนดมาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการปริมาณผลผลิต ราคา รวมทั้งแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่คณะกรรมการฯ จะมีหน้าที่เสนอรอบนโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรการเกี่ยวกับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อคณะรัฐมนตรี อนุมัติแผนงาน โครงการและมาตรการเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พิจารณาลักษณะ และวิธีการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก เพื่อให้การบริหารสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สอดคล้องกันทั้งระบบและมีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.)

เห็นควรคงอยู่ เนื่องจากมันสำปะหลัง เป็นสินค้าเกษตรที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เป็นแหล่งอาชีพและรายได้ของเกษตรกรกว่า ๗ แสนครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกกว่า ๘ ล้านไร่ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ซึ่งผลผลิตออกตามฤดูกาลและกระจุกตัวในช่วง ราคาจึงมีความผันผวนและเคลื่อนไหวตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด รวมทั้งเป็นสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ ซึ่งสร้างรายได้ให้ประเทศปีละกว่าแสนล้านบาท จำเป็นต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำหนดมาตรการ แนวทางในการบริหารจัดการปริมาณผลผลิต ราคา รวมทั้งแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ จะมีหน้าที่เสนอรอบนโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรการเกี่ยวกับสินค้ามันสำปะหลังต่อคณะรัฐมนตรี อนุมัติแผนงาน โครงการและมาตรการเกี่ยวกับการผลิตการตลาดมันสำปะหลัง พิจารณาลักษณะ และวิธีการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก เพื่อให้การบริหารสินค้ามันสำปะหลังสอดคล้องกันทั้งระบบ และมีการพัฒนา เพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ คณะกรรมการว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนำเข้าและโควตา (Duty free Quota Free Scheme: DFQF)

เห็นควรคงอยู่ เนื่องจากคณะกรรมการว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนำเข้าและโควตา (Duty Free Quota Free Scheme : DFQF) มีภารกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการในการกำกับดูแลการดำเนินโครงการ DFQF ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาระงับสิทธิพิเศษภายใต้โครงการ DFQF เป็นรายประเทศหรือเฉพาะรายการสินค้า หากการยกเว้นอากรภายใต้โครงการดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและ/หรือผู้ประกอบการภายในประเทศ

๒.๔ คณะกรรมการนโยบายอาหาร

เห็นควรคงอยู่ เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์สำคัญ ได้แก่ กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปลาป่น ที่ผลิตได้ในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ จึงจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม การเปิดตลาดนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ดังกล่าว ภาครัฐจำเป็นต้องพิจารณามาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศต่อเกษตรกร และอุตสาหกรรมในประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายอาหาร เป็นการบูรณาการระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณานโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งด้านปริมาณ อัตราภาษี มาตรการและเงื่อนไขในการนำเข้า โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินมาตรการนำเข้าฯ ทุกปี เพื่อให้เกิดความสมดุลและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์น้ำ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ให้คณะกรรมการต่าง ๆ ของส่วนราชการที่ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไว้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และหลังจากนั้นให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวสิ้นสุดลง และหากส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะใดยังคงมี ภารกิจสำคัญและจำเป็นที่จะต้องคงอยู่ต่อไป เพื่อให้สามารถดำเนินการตามภารกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้เสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการคณะนั้นๆ ขึ้นใหม่ โดยให้ตรวจสอบและปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน แล้วส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการทั้ง ๔ คณะดังกล่าวข้างต้น ยังมีภารกิจ สำคัญและจำเป็นที่จะต้องคงอยู่ต่อไป โดยได้ตรวจสอบ ปรับปรุงองค์ประกอบ และ หน้าที่และอำนาจให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชัย นริพทะพันธุ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๑

โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๕๘๙๒ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๕๕๐๒